

Số: 71/QĐ-UBND

Minh Long, ngày 06 tháng 6 năm 2014.

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc Ban hành Quy chế Phối hợp hoạt động giữa
Ủy ban nhân dân huyện và Hội nông dân huyện Minh Long**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 637/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 13/10/2011 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ sáu khóa XVIII về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 13/01/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục công việc Hội Nông dân tỉnh trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Công văn số 07-CV/HND ngày 05/3/2013 của Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi về việc phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 13/01/2012 của UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Hội Nông dân huyện Minh Long,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, Quy chế Phối hợp hoạt động giữa Ủy ban nhân dân Huyện và Hội nông dân huyện Minh Long.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau bảy ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện; Chủ tịch Hội nông dân, các ban, ngành liên quan, căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND-HND tỉnh (bc);
- TT.Huyện ủy, HĐND huyện (bc)
- Ban Dân vận huyện ủy;
- CT,PCT UBND huyện;
- PVP UBND huyện;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Thuận

QUY CHẾ

**Phối hợp hoạt động giữa
Ủy ban nhân dân và Hội Nông dân Huyện Minh Long**
(Ban hành kèm theo Quyết định số 710/QĐ-UBND
ngày 06/06/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Minh Long)

Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Căn cứ Kết luận 61-KL/TW ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020;

Ủy ban nhân dân huyện và Hội nông dân huyện thống nhất ban hành Quy chế phối hợp nhằm tăng cường mối quan hệ công tác, nâng cao hiệu quả hoạt động giữa hai cơ quan như sau:

A. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG:

1. Quy chế này quy định về quan hệ phối hợp công tác giữa UBND huyện và Hội nông dân huyện Minh Long trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên nhằm thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ trong việc xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh của dân, do dân, vì lợi ích hợp pháp, chính đáng, của nhân dân, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Ủy Ban nhân dân là cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân và tạo điều kiện để Hội Nông dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và phát huy quyền làm chủ của nông dân, xây dựng Hội Nông dân và giai cấp nông dân vững mạnh.

3. Hội Nông dân là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân, có trách nhiệm xây dựng chính quyền, nhà nước của dân, do dân, vì dân; tập hợp, vận động nông dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

B. NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ:

I/ Đối với UBND huyện

1. Khi xây dựng chính sách, kế hoạch, qui hoạch và giải quyết các vấn đề về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện có liên quan đến quyền lợi và

nghĩa vụ của nông dân, các kỳ họp của UBND huyện bàn về các nội dung có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, UBND huyện mời lãnh đạo Hội Nông dân huyện tham gia. Khi thành lập các tổ chức tư vấn, ban chỉ đạo, các đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện các chính sách, cơ chế liên quan đến vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, về xây dựng nông thôn mới, UBND huyện mời lãnh đạo Hội Nông dân huyện tham gia làm thành viên.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh-quốc phòng trên địa bàn huyện có liên quan đến nông dân, UBND huyện phối hợp với Hội Nông dân huyện tổ chức chỉ đạo và tạo điều kiện để phát huy vai trò, nhiệm vụ của Hội Nông dân.

3. UBND huyện thường xuyên thông tin về các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, của huyện và tình hình thực hiện các chương trình, mục tiêu kinh tế - xã hội, liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các dự án đầu tư trên địa bàn huyện có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của nông dân tới Hội Nông dân huyện.

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 26 –NQ/TW ngày 05/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (gọi tắt là Nghị quyết số 26 –NQ/TW) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa X; Quyết định số 17 –QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành qui định trách nhiệm của các bộ, các cấp chính quyền trong việc tạo điều kiện cho các cấp Hội Nông dân hoạt động có hiệu quả; Nghị quyết số 30 /NQ-CP về chính sách hỗ trợ nông thôn; Nghị quyết số 30a /2008/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện về các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, UBND huyện có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nông dân huyện tiếp nhận các chương trình dự án đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; cân đối giao ngân sách cho Hội nông dân huyện xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh, mô hình liên kết sản xuất giữa hộ nông dân với các thành phần kinh tế ở địa phương; hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, hướng dẫn phát triển các mô hình kinh tế ở địa phương, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, hướng dẫn phát triển các mô hình kinh tế hộ về nông nghiệp ở địa phương; bổ sung nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, nguồn vốn đào tạo, bồi dưỡng tập huấn nguồn nhân lực trong hệ thống Hội, hội viên học nghề nhằm giải quyết việc làm cho hội viên nông dân, tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần cho nông dân.

4. UBND huyện tạo điều kiện để các cấp Hội Nông dân thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đóng góp xây dựng các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tạo điều kiện cho Hội Nông dân tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân theo Chỉ thị 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

II/ Đối với Hội nông dân:

1. Các cấp Hội Nông dân trong huyện làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt; căn cứ vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Hội vận động hội viên và nông dân hưởng ứng tham gia thực hiện, nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương.

2. Hằng năm Hội Nông dân huyện phối hợp với các Ban, Ngành liên quan xây dựng chương trình hoặc kế hoạch phối hợp nhằm triển khai thực hiện theo Quy chế của UBND và Hội Nông dân huyện để thực hiện các vấn đề có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và các công tác xã hội. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, phát triển trang trại...theo chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết HĐND huyện đề ra.

3. Hằng năm Hội Nông dân huyện tổ chức chỉ đạo Hội Nông dân các xã cấp phát động và vận động nông dân tích cực tham gia thực hiện 3 phong trào thi đua lớn của Hội:

- Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng;
- Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới;
- Phong trào nông dân thi đua tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh.

4. Hội Nông dân huyện phối hợp với các Ban, Ngành có liên quan tổ chức cho hội viên nông dân học tập và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Phối hợp chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị 26 /2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tạo điều kiện cho các cấp Hội Nông dân tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân, những vấn đề vướng mắc, bức xúc trong nội bộ nông dân và nông thôn; góp phần chống tiêu cực, tham nhũng và xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh.

5. Hội Nông dân huyện tổ chức vận động, điều hành, quản lý các nguồn vốn quỹ của Hội, các chương trình dự án đầu tư của Nhà nước giao cho hội và các nguồn vốn khác theo đúng pháp luật, Điều lệ. Trên cơ sở của việc thực hiện Nghị quyết số 26 -NQ/TW. Tham gia giám sát, đề xuất cơ chế chính sách cho phù hợp nhằm phát huy hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các xã nghèo trong huyện.

6. Hằng năm vào cuối Quý III của năm trước, Hội Nông dân huyện xây dựng các kế hoạch, chương trình hoạt động, phối hợp với UBND huyện và Phòng Tài chính- Kế hoạch lập dự toán kinh phí và thống nhất trình Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt. Khi có nhiệm vụ công việc đột xuất của tỉnh, huyện giao cho Hội Nông dân thực hiện, UBND huyện xem xét cấp bổ sung kinh phí.

C. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

1. Vào Quý I của năm sau, UBND huyện và Hội Nông dân huyện tổ chức họp liên tịch để đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp hàng năm và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Ngoài ra, khi có các công việc đột xuất liên quan đến việc thực hiện quy chế thì UBND và Hội Nông dân huyện sẽ tổ chức họp để phối hợp giải quyết hoặc bổ sung.

2. Trên cơ sở quy chế này, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình phối hợp với Hội Nông dân huyện để tổ chức thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở địa phương

Chủ tịch UBND và Hội Nông dân xã trong huyện ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND với Hội Nông dân xã để thực hiện.

Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với Văn phòng Hội Nông dân huyện tham mưu giúp UBND và Hội Nông dân huyện thực hiện Quy chế này.

3. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, hoặc có những điểm chưa phù hợp thì UBND và Hội Nông dân huyện trao đổi thống nhất để sửa đổi, bổ sung kịp thời ./.

TM. BCH HND HUYỆN MINH LONG
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Khang

TM. UBND HUYỆN MINH LONG
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thuận